



SAFARI WORLD

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 006 /2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อให้หมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัท ดังมีรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(อากา คิงชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่



สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทซาฟารีเวิลด์จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี จากบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลในกลุ่มตระกูล คิวคชา ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ครบกำหนดสัญญาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำการกู้ยืมจากบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลในกลุ่มตระกูลคิวคชา ในวงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 30 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี และเงินกู้ยืมระยะยาว (2 ปี) จำนวน 70 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.0 ต่อปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลดังกล่าว ได้กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นเพื่อให้บริษัทบริษัทย่อยกู้ยืมต่อ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.89 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,987,480,840 บาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ขนาดของรายการมีมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ:** วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

2. **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

ผู้กู้: บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจดทะเบียน”) และ/หรือ บริษัททูกีเกิดแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย” ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.92)

ผู้ให้กู้: กรรมการ และ/หรือ นิติบุคคลในกลุ่มตระกูลคิวคชา (กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ)

3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตกลงต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมจากบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลในกลุ่มตระกูลคิวคชา ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี และร้อยละ 11.00 ต่อปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลดังกล่าวได้กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นเพื่อนำมา ให้บริษัทกู้ยืมต่อ โดยที่การกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของ บริษัทย่อย จากการดำเนินธุรกิจที่ยังไม่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ทำให้รายได้จากการดำเนินงานยังไม่เพียงพอต่อการชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่สามารถจะชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลในกลุ่มตระกูลคิวคชาได้ จึงจำเป็นต้องขยาระยะเวลาการกู้ยืมเงินดังกล่าวออกไปอีก

4. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดของรายการเกี่ยวโยง**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลและนิติบุคคลในกลุ่มค้ำค้ำ ซึ่งเป็นการกระทำและผู้ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีจำนวนเงินกู้รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น (1 ปี) จำนวน 30 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี (ดอกเบี้ยตลอดสัญญาไม่เกิน 2 ล้านบาท) และเงินกู้ยืมระยะยาว (2 ปี) จำนวน 70 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.0 ต่อปี (ดอกเบี้ยตลอดสัญญา 15.74 ล้านบาท) รวมมูลค่าสูงสุดของการทำรายการไม่เกิน 17.74 ล้านบาท การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงมีขนาดเท่ากับร้อยละ 0.89 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,987,480,840 บาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ขนาดของรายการมีมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทฯ ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการผู้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีวาระการพิจารณาการกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในกลุ่มตระกูลค้ำค้ำ คือ นายผิน ค้ำค้ำ นางอาภา ค้ำค้ำ นายฤทธิ ค้ำค้ำ นายอำนาจ ค้ำค้ำ และนายดวง ค้ำค้ำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว ประกอบด้วย (1) นายณรงค์ จุลชาติ (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) (2) นายสุเมธ สังข์ศิริ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) (3) นายเดช นาคศิริกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) (4) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และ (5) นายสมพาศ นิลพันธ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) (6) นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒน์ (กรรมการ) (7) นายธงรบ ด่านอำไพ (กรรมการ) (8) นายภากร มกรานนท์ (กรรมการ)

6. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง**

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินมาใช้หมุนเวียนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทย่อย ซึ่งการดำเนินธุรกิจยังไม่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ อีกทั้งยังไม่สามารถจะจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอื่นที่จะใช้หมุนเวียนในกิจการได้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

7. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 6.**

-ไม่มี-
